

BÁO CÁO

Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Căn cứ Công văn số 228/STC-TT ngày 18/01/2023 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy ban nhân dân huyện Long Phú báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022, như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THTK, CLP

1. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP

Trên cơ sở các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn cấp trên về công tác THTK, CLP. Nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân về công tác THTK, CLP. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung tăng cường triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt được thực hiện kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nhìn chung, các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã quan tâm thực hiện rà soát các tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình thực tế đơn vị, đảm bảo tiết kiệm. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được 312 cuộc với 7.033 lượt người tham dự, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THTK, CLP. Qua đó, nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, quản lý tài sản công, quản lý tài nguyên thiên nhiên... cơ bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, góp phần thực hiện tốt công tác THTK, CLP.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 24/5/2022 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, triển khai đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị

trần để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung đề ra và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác THTK, CLP, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao, bổ sung kịp thời cho ngân sách cấp dưới, cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ chi, thực hiện chỉ tiêu đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải gắn với các biện pháp THTK, CLP, thực hiện theo quy định của Luật NSNN từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán NSNN chặt chẽ.

3. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác THTK, CLP

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng tự kiểm tra, giám sát đảm bảo theo dự toán giao và có kế hoạch chi cụ thể theo quy định văn bản cấp trên và Luật NSNN, đồng thời trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương điều hành phù hợp với khả năng ngân sách và nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức theo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Phát huy tốt công tác phối hợp tham gia giám sát của tổ chức công đoàn các đơn vị trong giám sát việc thực hiện công khai thu, chi tài chính của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo từng khoản chi đều được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch đề ra, thực hiện tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên và bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

II. KẾT QUẢ THTK, CLP NĂM 2022

1. Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

a) THTK, CLP trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý

Thực hiện Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 và được Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Long Phú về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Long Phú năm 2022.

Triển khai thực hiện Công văn số 610/UBND-TH ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc điều hành cân đối ngân sách cấp huyện năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán. Khai thác nguồn thu, chống thất thu;

